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รมช.เกษตรฯ ชี้แจงมาตรการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปีแก่ตัวแทนสหกรณ์ 

หวังใช้ระบบสหกรณ์สร้างความโปร่งใสและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 
 

รมช.เกษตรฯ พบตัวแทนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวทั่วประเทศ 100 แห่ง เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจใน
นโยบายการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 พร้อมสนับสนุนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ โดยมี
ตัวแทนหน่วยงานจากกรมการค้าภายใน ธกส. องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเข้าร่วมให้
ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สหกรณ์ 

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในการ
ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55  พร้อมให้นโยบายและพบปะ
พูดคุยกับผู้แทนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว 100 แห่งและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รวม 250 คน โดยเชิญเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน ธกส. องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเข้าร่วมให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่สหกรณ ์ 

การประชุมสร้างความเข้าใจการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  2554/55 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สถาบันเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกรอบ วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี               
ปีการผลิต 2554/55 และวิธีปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรน าไปประกอบพิจารณา
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกและการให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ในการให้บริการรวบรวมข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะจ าน ากับโรงสีหรือตลาดกลางที่เข้าร่วม
โครงการ  

นายพรศักดิ์  กล่าวว่า  สหกรณ์มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว เนื่องจากต้องเข้ามาช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและมีพ้ืนที่ปลูกข้าวในพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากในทุกอ าเภอจะมีสหกรณ์ตั้งอยู่ สหกรณ์มีโรงสี 
ลานตากและตลาดกลาง ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าว โดยจะช่วยในการชะลอข้าว          
เป็นจุดพักข้าวในอ าเภอต่าง ๆ และมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 600 ราย บางสหกรณ์มีสมาชิกกว่า 1,000 ราย สมาชิก
เหล่านี้คือเกษตรกรทั้งนั้น จึงพยายามผลักดันให้สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรับจ าน าข้าวกับรัฐบาล 
เนื่องจากเห็นว่าสหกรณ์ควรมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร โดยการให้บริการรวบรวม
ข้าวเปลือกซ่ึงเป็นของสมาชิก และการเชิญตัวแทนสหกรณ์มาร่วมประชุมในวันนี้ เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันใน
หลักเกณฑ์และนโยบายเรื่องการรับจ าน าข้าว ซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทุก
จังหวัดชี้แจงแก่สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวในพ้ืนที่ทุกแห่งได้รับทราบและเร่งท าความเข้าใจแก่สหกรณ์โดยเร็ว และได้
ย้ าเตือนว่าเมื่อสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแล้วให้ด าเนินการด้วยความระมัดระวังด้วย 

ทั้งนี้ สหกรณ์ที่มีโรงสีและมีศักยภาพสามารถเข้าโครงการได้ทันที  สิ่งที่อยากฝากคือสหกรณ์ใดที่เข้า
โครงการจ าน าข้าวนาปีในครั้งนี้ ขอให้วางระบบและมีวิธีการเก็บรักษาคุณภาพข้าวให้ดี  เพราะที่ผ่านมา สหกรณ์
ส่วนมากไม่ระมัดระวังในเรื่องการเก็บรักษาข้าว ท าให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ เมื่อต้องเอาข้าวมาจ าน าแก่โรงสี              
ข้าวของสหกรณ์จะเสื่อมคุณภาพลงครึ่งหนึ่ง อาจส่งผลท าให้เกิดความเสียหายได้  
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ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า นโยบายของรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันให้สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการรับจ าน า
ข้าวครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมให้เกิดพลังอย่างแท้จริงให้กับเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์มีความ
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนสหกรณ์ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะอุปกรณ์การตลาดต่าง ๆ ทั้งโรงสีข้าว ลานตาก ไซโล เครื่องชั่ง เครื่องอบลดความชื้น เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการธุรกิจเรื่องข้าว ซึ่งโรงสีของสหกรณ์จะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก การดูแลสมาชิก
เป็นเรื่องส าคัญของสหกรณ์  

การเรียกตัวแทนสหกรณ์มารับฟังการชี้แจงในวันนี้ เนื่องจากอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน                  
เนื่องจากธกส.ได้มีหนังสือแจ้งออกไปว่าให้ระงับการเปิดให้สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวไว้ก่อน    
ซึ่งในความเป็นจริงคือไม่ได้ปิดกั้นห้ามสหกรณ์มาเข้าร่วมโครงการ มีเพียงเรื่องของการออกใบประทวนและการ
จ่ายเงินค่ารับจ าน าข้าวเท่านั้น ที่จะไม่ออกในนามของสหกรณ์ แต่จะออกเป็นรายตัวสมาชิก เนื่องจากที่ผ่านมา 
สหกรณ์รวบรวมข้าวแล้วเอาข้าวไปส่งกับโรงสี แล้วออกใบประทวนในนามสหกรณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งข้าว 
การรวบรวมข้าวไม่ถูกต้อง จึงได้ประสานไปยังกรมการค้าภายในกับธกส.แล้ว เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและได้
ข้อสรุปในแก้ไขปัญหาเรื่องการออกใบประทวนและการโอนเงินเข้าบัญชีจะออกให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคล            
แต่สหกรณย์ังท าหน้าทีร่วบรวมข้าวและดูแลเรื่องการขนส่ง โดยจะได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายให้ตันละ 200 บาท   

ขณะนี้ มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวแล้ว 135 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่เปิดเป็นจุดรับจ าน า 
70 แห่ง  เป็นจุดรวบรวมข้าว 65 แห่ง  ส าหรับสหกรณ์ที่เปิดเป็นจุดรับจ าน าข้าว 70 สหกรณ์ ได้รับการอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 21 แห่ง อยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
49 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในภาคกลาง และยังประสบปัญหาเรื่องน้ าท่วม บางจังหวัดก็ได้แก้ปัญหา
ไปแล้วบางส่วนและคิดว่าสหกรณ์จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ที่เหลืออีก50-60 สหกรณ์ก็อยู่ในเขต
ภาคใต้ก็ต้องรอการเปิดรับจ าน าในรอบถัดไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวถึงความห่วงใยที่อาจเกิดการทุจริตว่า ต้องหาทางป้องกันให้เกิดการ
ทุจริตน้อยที่สุด และเชื่อมั่นกับระบบสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีบัญชีหนี้สิน มีบัญชีหมายเลขสมาชิกรายบุคคลอยู่ 
การดูแลตรงนี้จะง่ายกว่าเปิดรับจ าน าข้าวทั่วไป ซึ่งระบบสหกรณ์มีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและคิดว่าไม่
น่าจะเกิดปัญหาเรื่องการทุจริตได้ง่าย  แต่ก็ได้เน้นย้ ากับทุกสหกรณ์ให้ช่วยกันท าให้ถูกต้อง เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรของเกษตรกรและสร้างประโยชน์แก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง 
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